

# Tạo niềm tin cho người dân khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện

23:01 19/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Hướng tới mục tiêu Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục phát huy vai trò, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết chế độ kịp thời, nhanh chóng; đổi mới hình thức tuyên truyền, tạo niềm tin cho người dân khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.**



*Cán bộ BHXH huyện Đông Sơn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.*

Xác định BHXH, BHYT góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu công bằng xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua BHXH huyện Đông Sơn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia

BHYT cho các xã, thị trấn; Phối hợp với các ban, ngành tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng xe lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình, vận động, thuyết phục làm cho người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. Đối thoại về chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia; rà soát số đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, lập danh sách những lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc để có kế hoạch phát triển đối tượng, đồng thời phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến BHXH cho người lao động.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như nỗ lực của cán bộ, nhân viên BHXH huyện Đông Sơn, đến nay, tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 72.022 người, đạt tỷ lệ bao phủ 96,07% dân số toàn huyện. Số người tham gia BHXH trên địa bàn đạt 13.772 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 11.499 người, tham gia BHXH tự nguyện là 2.273 người, chiếm 30,23% số lao động của huyện. Ông Lê Tiến Long, Giám đốc BHXH huyện Đông Sơn, cho biết: Với tinh thần “Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên”, từng cán bộ, viên chức và người lao động BHXH huyện đã phát huy vai trò và trách nhiệm, sáng tạo trong vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức như tổ chức đối thoại trực tiếp thông qua các hội nghị tuyên truyền; trên hệ thống loa phát thanh, mạng xã hội; chia các nhóm đối tượng nhỏ, hộ kinh doanh nhỏ, người lao động tự do... để có cách thức tiếp cận, tuyên truyền phù hợp. Trong đó, tập trung tuyên truyền về giá trị nhân văn, lợi ích thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT, làm thay đổi nhận thức của nhân dân.



*Cán bộ BHXH tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT.*

BHXH huyện Đông Sơn là một trong những điểm sáng của BHXH tỉnh Thanh Hóa trong phát triển BHYT, BHXH tự nguyện. Là người tham gia BHXH tự nguyện, ông Lê Minh Tùng, thôn 2, xã Đông Minh, chia sẻ: “Được nhân viên BHXH đến tư vấn chính sách BHXH tự nguyện trực tiếp tại nhà giúp tôi hiểu được giá trị của việc tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Hằng năm tôi đều mua BHYT và đã đóng BHXH tự nguyện cho cả 4 thành viên trong gia đình được gần 4 năm, với số tiền bỏ ra không quá lớn, coi đó như là một hình thức tiết kiệm, trước hết là vì mình, sau này giảm bớt gánh nặng cho con cháu, có lương hưu khi về già”.

Được biết, xã Đông Minh là đơn vị tiêu biểu trong phát triển BHYT, BHXH tự nguyện. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 97%; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện đạt 17,38% dân số. Bà Đỗ Thị Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: “Vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện đã khó, nhưng để duy trì còn khó hơn nhiều. Chúng tôi thường xuyên quan tâm, theo dõi để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Cùng với đó là nắm bắt về thời gian tham gia, thời điểm đến hạn đóng để đôn đốc, nhắc nhở người tham gia đóng đúng, đủ và

tính liên tục của mỗi loại hình bảo hiểm”.

Nhận thẻ BHYT, anh Lê Thành Trung, xã Đông Tiến được cán bộ UBND xã tuyên truyền lợi ích khi tham gia BHYT, đó là giảm bớt gánh nặng tài chính cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Anh Lê Thành Trung nói: “Ai cũng mong mình luôn khỏe mạnh, nhưng nếu không may bị bệnh phải nằm viện điều trị dài ngày thì thẻ BHYT thật sự ý nghĩa. Nó giúp gia đình nhẹ gánh về kinh tế và chăm sóc sức khỏe bản thân kịp thời vì đã có BHYT thanh toán. Vì vậy, mong tất cả mọi người hãy tham gia BHYT để phòng ngừa rủi ro cho bản thân, khi ốm đau, hoạn nạn sẽ không gặp trắc trở, không là gánh nặng cho gia đình, người thân”.

Sau những buổi đi từng nhà để tuyên truyền về quyền lợi, chính sách BHYT cho thấy phần lớn người dân đều hiểu rõ về lợi ích khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để sau này không là gánh nặng cho con cháu. Bà Phạm Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Tiến, chia sẻ: “Để vận động người dân tham gia, không chỉ đơn thuần là tìm đến nhà vận động, gặp nhiều hay ít lần, mà quan trọng hơn cả là hiểu người dân cần gì để cung cấp thông tin, làm thay đổi nhận thức, khiến họ tin tưởng và yên tâm, tự nguyện tham gia. Đặc biệt là phải chuẩn bị nội dung tư vấn, để người dân thấy ưu Việt của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT; giúp họ hiểu, từ đó tham gia BHXH tự nguyện là “một quyển sổ tiết kiệm an toàn nhất cho tương lai”; quỹ hưu trí là nguồn quỹ an toàn nhất vì được Nhà nước bảo hộ và không có hình thức tham gia bảo hiểm nào để được lương hưu ngoài BHXH”.

**Nam Nguyễn**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/dong-son-thanh-hoa-tao-niem-tin-cho-nguoi-dan-khi-tham-gia-bhyt-bhxh-tu-nguyen>